

บทบรรณาธิการ

วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การบริหารจัดการของคณะบรรณาธิการชุดใหม่ ได้ปรากฏโฉมหน้าต่อท่านสมาชิกและผู้อ่านตามแนวทางปรับปรุงพัฒนาใหม่ๆ ที่ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและทีมบริหารได้ให้นโยบายไว้ โดยฉบับที่ 2 นี้คงจัดในลักษณะเป็นชุด (series) เช่นฉบับแรกที่เจาะลึกเฉพาะเรื่อง สำหรับฉบับนี้เป็นเรื่องของคนงานก่อสร้างทั้งในประเทศและแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่ยากไร้ด้อยโอกาสและมีลักษณะเฉพาะรวมทั้งปัญหาเฉพาะทั้งในด้านแรงงาน สุขภาพอนามัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประชากรศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ฯลฯ ซึ่งการศึกษาวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผ่านมายังมีค่อนข้างจำกัด

วารสารฉบับนี้จึงได้บรรจุสาระของการศึกษาวิจัยในแง่มุมหลากหลายเกี่ยวกับคนงานก่อสร้าง และแรงงานต่างชาติไว้ถึง 7 เรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสอดคล้องและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสมาชิกนักวิจัย ตลอดจนนักบริหารและนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่อไป เพราะเป็นผลงานวิจัยที่ล้วนมีคุณค่าที่ครอบคลุมประเด็นหลักๆ ไว้ทั้งในด้านระเบียบและระบบวิธีการศึกษาวิจัยแบบต่างๆ ต่อคนงานก่อสร้างในสถานก่อสร้างขนาดต่างๆ สถานะสุขภาพ ปัญหาสังคม และสาธารณสุข สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัย รวมทั้งการ

ดำเนินงานตรวจ ติดตามสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในแรงงานต่างชาติ ฯลฯ ซึ่งล้วนต้องใช้ระเบียบระบบวิธีการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์และการวางแผนระเบียบวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษด้วย และเช่นเคยเราคงดำรงความหลายรสทางปัญญาไว้ มิให้ท่านสมาชิกและผู้อ่านต้องถูกเลือกปฏิบัติให้อ่านเฉพาะเรื่องในลักษณะรวมเป็นชุดเฉพาะเรื่องของคนงานก่อสร้างและแรงงานต่างชาติเท่านั้น เราจึงยังมีอาหารทางปัญญาแถมไว้ให้อีก 2 รส 2 เรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย คือเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเรื่องศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพ

คณะบรรณาธิการหวังในการติชมและเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งการส่งนิพนธ์ต้นฉบับและคำถามปัญหาต่างๆ เชิงระบบสาธารณสุขและด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุขให้ก้าวไกลสู่ระดับมาตรฐานสากลสืบไป

ศ.นพ.ธีระ รามสูต

